



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567

เทศบาลตำบลท่าสาย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5377-3951-3
Www.tumboltasai.go.th E-mail: tumboltasai@gmail.com



ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีประกาศลงวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลท่าสาย จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าสาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าสาย จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าสาย ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าสาย มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

(นายวิจิตร เก่งบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวดที่ 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้น

แผนการดำเนินงาน คือ แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลท่าสาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ใช้แผนการดำเนินงานฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยการประสานแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่ความสุขความเจริญของประชาชนชาวตำบลท่าสายอย่างแท้จริงต่อไป

วิจิตร เกิ่งบุรี


นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

กรกฎาคม 2567

สารบัญ

หน้า

- ส่วนที่ 1 - บทนำ
- วัตถุประสงค์/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- ส่วนที่ 2 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 1
- ส่วนที่ 3 - บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
(ค่าครุภัณฑ์)



แผนการดำเนินงาน

❖ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน การบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
4. เพื่อกำหนดระยะเวลาโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

❖ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ / วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3 โครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน โดยแยกตามยุทธศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสายประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

❖ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. คณะผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้แผนดำเนินงานประจำปีเป็นกรอบในการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น
2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนสามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล
4. คณะผู้บริหาร/ประชาชนในชุมชน สามารถทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567
เทศบาลตำบลท่าสาย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินการตามโครงการ/แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 (ค่าครุภัณฑ์)

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แผนงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	39,100	สำนักปลัด
ยอดรวมทั้งสิ้นแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ค่าครุภัณฑ์)	2	39,100	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567

(ค่าครุภัณฑ์)

เทศบาลตำบลท่าสาย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ได้ดำเนินการตามโครงการ/แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน											ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ปี พ.ศ.2566			ปี พ.ศ.2567										
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน ราคา 5,700 บาท จำนวน 3 เครื่อง	17,100	ทต.ท่าสาย	สำนักปลัด (ปก.)														ก.ค. 2567
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	22,000	ทต.ท่าสาย	สำนักปลัด (ปก.)														ก.ค. 2567
รวม จำนวน 2 โครงการ			39,100	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	